

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2021

V/v ý kiến về hồ sơ đóng cửa mỏ  
titan Mỹ Thành 3, xã Mỹ Thành,  
huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Thực hiện Văn bản số 2886/BTNMT-ĐCKS ngày 19/10/2021 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về rà soát các nội dung liên quan đến hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản titan tại khu vực Mỹ Thành 3, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định; qua kiểm tra, xem xét các nội dung liên quan, UBND tỉnh Bình Định có ý kiến như sau:

### **1. Về đất đai**

Công ty cổ phần Khoáng sản Biotan được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép khai thác số 422/GP-BTNMT ngày 11/03/2009 cho phép khai thác quặng titan – zircon khu vực Mỹ Thành 3, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, diện tích 179,92ha, thời hạn 14 năm. Công ty đã được UBND tỉnh cho thuê đất để khai thác titan với tổng diện tích 80,12 ha, đến nay đã hết hạn.

### **2. Về kết quả hoạt động khai thác**

Theo Giấy phép khai thác số 422/GP-BTNMT ngày 11/3/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì trữ lượng cấp phép khai thác là 322.110 tấn khoáng vật nặng.

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Khoáng sản Biotan tại văn bản số 64/BC-BIOTAN ngày 08/11/2021 và Báo cáo giải trình số 65/BC-BIOTAN ngày 24/11/2021 thì tổng diện tích Công ty đã khai thác là 80,12ha tương ứng với trữ lượng thăm dò là 145.956 tấn khoáng vật nặng. Tuy nhiên, trong phần diện tích này sản lượng quặng Titan - Zircon đã khai thác được từ năm 2009 đến năm 2020 và dự kiến từ năm 2021 đến quý I năm 2022 (thời gian đóng cửa mỏ) là 233.228 tấn khoáng vật nặng, phần trữ lượng này có tăng hơn so với trữ lượng thăm dò là 87.272 tấn khoáng vật nặng. Nguyên nhân là do hàm lượng khoáng vật nặng trong diện tích này có tăng hơn so với báo cáo kết quả thăm dò, Công ty đã đầu tư cải tiến công nghệ khai thác nên khả năng thu hồi quặng cao hơn so với dự kiến. Phần trữ lượng còn lại trong diện tích chưa khai thác 99,80ha (theo kết quả thăm dò) là 197.362 tấn khoáng vật nặng.

### **3. Hiện trạng cải tạo, phục hồi môi trường khu vực mỏ tại thời điểm kiểm tra**

Công ty cổ phần Khoáng sản Biotan đã khai thác 80,12ha/179,92ha được

cấp phép; thực hiện việc san gạt, hoàn thổ trồng rừng với diện tích 63,8ha đã khai thác, trong đó đã được cấp có thẩm quyền xác nhận đến năm 2018 là 49,8ha; diện tích đã trồng cây từ năm 2019 đến thời điểm kiểm tra là 14,0ha; diện tích chưa hoàn thổ là 16,32ha. Trong khu vực đề nghị đóng cửa mỏ còn 01 moong khai thác với diện tích 0,15ha, Công ty sẽ kết thúc việc khai thác trước thời điểm ngày 31/12/2021.

Khu vực chưa tác động (chủ yếu nằm phía tây diện tích cấp phép) có diện tích là 99,80ha. Trong phần diện tích này có tuyến đường ven biển ĐT.639 đang thi công đi qua theo hướng gần Bắc Nam với chiều dài khoảng 1.530m và chiều rộng đường khoảng 45 m; có 02 khu nghĩa địa, một số cụm khu dân cư nằm phía Tây Bắc, chợ Vĩnh Lợi và một số diện tích nhỏ được nhân dân canh tác. Phần diện tích này hiện trạng còn nguyên thủy như trước khi cấp phép.

#### **4. Về nghĩa vụ tài chính cho nhà nước**

Đến thời điểm ngày 08/11/2021, Công ty cổ phần Khoáng sản Biotan đã nộp đủ số thuế theo số liệu tự kê khai đến kỳ khai thuế tháng 9/2021.

Về nghĩa vụ đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương: Đại diện chính quyền địa phương xác nhận Công ty cổ phần Khoáng sản Biotan chấp hành tốt các quy định về đất đai, khoáng sản và các quy định liên quan. Đồng thời, Công ty cũng có trách nhiệm cao trong việc trồng rừng, bảo vệ môi trường, làm tốt công tác dân vận, không ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội ở địa phương, thực hiện đầy đủ các đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình công cộng ở địa phương.

#### **5. Về chồng lấn quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tại thời điểm kiểm tra**

Ngày 30/11/2018, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1672/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035, theo đó khu vực Mỹ Thành được quy hoạch đô thị loại V (định hướng đến năm 2035). Vừa qua, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Đề Gi – Mỹ Thành tại Quyết định số 3917/QĐ-UBND ngày 29/10/2019, phê duyệt đề án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Quy đất dọc đường ven biển đoạn Đề Gi - Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ tại Quyết định số 2953/QĐ-UBND-KT ngày 14/7/2021.

#### **6. Về hồ sơ Đề án đóng cửa mỏ**

Về cơ bản, Đề án đóng cửa mỏ được lập đúng theo quy định tại quy định tại mẫu số 02 của Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, nội dung đóng cửa mỏ phù hợp với thực trạng khu vực mỏ. Tuy nhiên, về nội dung về khối lượng các hạng mục của đề án đóng cửa mỏ, đề nghị Công ty cổ phần Khoáng sản Biotan rà soát lại các phần khối lượng đã thực hiện và khối lượng còn lại cần phải thực hiện, lập bảng so sánh với khối lượng hạng mục công việc đã được phê duyệt tại Báo

cáo đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định, trên cơ sở đó tính toán lại chi phí để thực hiện Đề án.

**Về quy trình đóng cửa mỏ khoáng sản:** Sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ, Công ty cổ phần Khoáng sản Biotan thực hiện Đề án và cần tối thiểu khoảng 3,5 – 4 năm (cây thành rừng theo quy định ngành lâm nghiệp) để được xác nhận hoàn thành phục hồi môi trường, đủ điều kiện để đóng cửa mỏ (khu vực mỏ nêu trên có khoảng 16,5 ha chưa hoàn thổ, san gạt, trồng và chăm sóc cây thành rừng - chiếm tỷ lệ khoảng 20% diện tích phải phục hồi sau khi Đề án đóng cửa mỏ được phê duyệt). Trong khi, hiện nay tại khu vực ven biển từ huyện Phù Cát đến huyện Phù Mỹ, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt nhiều dự án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đang cần có đất sạch để triển khai các công trình trong thời gian đến. Do đó, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty cổ phần Khoáng sản Biotan chỉnh sửa Đề án đóng cửa mỏ theo hướng khi kết thúc khai thác chỉ hoàn thổ, san gạt tạo mặt bằng, tháo dỡ các công trình trên mỏ và tính toán khối lượng trồng, chăm sóc cây thành rừng (khoảng 16,5 ha) thành tiền và nộp vào ngân sách tỉnh để tỉnh trồng rừng tại các khu vực khác có hiệu quả hơn.

Từ các nội dung trên, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sớm xem xét thẩm định, phê duyệt đề án đóng cửa mỏ titan – zircon khu vực Mỹ Thành 3, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ; đồng thời, chỉnh sửa Đề án đóng cửa mỏ theo hướng khi kết thúc khai thác chỉ hoàn thổ, san gạt tạo mặt bằng, tháo dỡ các công trình tại khu vực mỏ và tính toán khối lượng trồng, chăm sóc cây thành rừng (khoảng 16,5 ha) thành tiền và nộp vào ngân sách tỉnh để Công ty cổ phần Khoáng sản Biotan nhanh chóng hoàn thành việc đóng cửa mỏ và trả đất lại cho địa phương thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép đóng cửa mỏ, Công ty cổ phần Khoáng sản Biotan tiếp tục thực hiện công tác quản lý bảo vệ khu vực mỏ khoáng sản theo quy định.

UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xem xét, giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT: N.T.Thanh;
- Cục KSHĐKS Miền Trung;
- Sở: TNMT;
- CVP UBND tỉnh;
- Cty CP Khoáng sản Biotan;
- Lưu: VT, K4, K10, K13.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**